

2. Đối với doanh nghiệp tiếp nhận, doanh nghiệp mới.

- Doanh nghiệp tiếp nhận hoặc doanh nghiệp mới phải cùng với doanh nghiệp bị sáp nhập hoặc doanh nghiệp hợp nhất kiểm kê, phân loại tài sản đồng thời tiếp nhận toàn bộ tài sản của doanh nghiệp bị sáp nhập hoặc hợp nhất bàn giao.

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ, nguyên trạng vốn, tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp bị sáp nhập hoặc doanh nghiệp hợp nhất; đồng thời phải thừa kế và xử lý những vấn đề về tài chính của doanh nghiệp bị sáp nhập hoặc doanh nghiệp hợp nhất bàn giao theo quy định hiện hành.

- Việc tiếp nhận bàn giao tài sản không đúng với thực tế gây thất thoát về tài sản của doanh nghiệp thì giám đốc, kế toán trưởng của doanh nghiệp tiếp nhận hoặc doanh nghiệp mới và các cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp kịp thời phản ánh với Bộ Tài chính để nghiên cứu xem xét, hướng dẫn bổ sung./.

KT. Bộ trưởng Bộ Tài chính
Thủ trưởng

TRẦN VĂN TÁ

THÔNG TƯ số 132/1998/TT-BTC ngày 01/10/1998 quy định và hướng dẫn việc áp dụng thuế nhập khẩu thiết bị đồng bộ của dây chuyền sản xuất.

Để xử lý thuế nhập khẩu đối với các trường hợp nhập khẩu thiết bị toàn bộ, thiết bị lẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tính, thu thuế nhập khẩu thiết bị toàn bộ, thiết bị lẻ, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 06-TC/TCT ngày 19/1/1993 và Công văn số 602-TC/TCT ngày 25/9/1995 quy định

và hướng dẫn nguyên tắc xử lý cụ thể việc thực hiện. Nay, Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn chi tiết thêm việc xử lý thuế nhập khẩu thiết bị đồng bộ của một dây chuyền sản xuất quy định tại điểm 2 Thông tư số 06-TC/TCT nêu trên như sau:

1. Đối với các trường hợp nhập khẩu một dây chuyền máy móc thiết bị để thực hiện một phương án kỹ thuật sản xuất của một nhà máy, một công trình..., nếu được cơ quan chức năng xác định là thiết bị đồng bộ, phù hợp với thiết kế của nhà sản xuất; các máy móc, thiết bị trong dây chuyền máy móc thiết bị này liên kết với nhau không thể tách rời, nếu thiếu một máy móc hoặc thiết bị nào đó trong dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ này thì cả hệ thống không hoạt động được, thì sẽ được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo máy chính của dây chuyền. Máy chính của dây chuyền do cơ quan phê duyệt Dự án đầu tư đổi mới dây chuyền thiết bị máy móc xác định khi duyệt Dự án đầu tư.

2. Điều kiện để lô hàng thiết bị đồng bộ được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo máy chính của lô hàng:

- Hợp đồng nhập khẩu, hóa đơn thanh toán (Invoice), Bảng kê chi tiết lô hàng nhập khẩu (Packing list) và các chứng từ khác (nếu có) đều thể hiện hàng hóa nhập khẩu là thiết bị đồng bộ.

- Hàng hóa thực nhập khẩu là thiết bị đồng bộ.

Các trường hợp không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu trên thì phải tính và thu thuế nhập khẩu theo đúng chương, nhóm, phân nhóm hàng cụ thể của từng máy móc, thiết bị đã được quy định trong Biểu thuế nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 1998. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ. Các trường hợp vướng mắc phát sinh trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, Bộ Tài chính xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết./.

KT. Bộ trưởng Bộ Tài chính
Thủ trưởng

PHẠM VĂN TRỌNG